



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๖/ ๑๐๒๕

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/ประธานสภาคณาจารย์

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแจ้งว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๓๓๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน จะครบวาระในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดว่า “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีเป็นปีสุดท้ายเหลือเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา” สำนักงานสภาฯ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามข้อบังคับฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รับทราบ และเสนอรายชื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

องค์ประกอบตามข้อบังคับฯ	เสนอรายชื่อให้สภาฯ พิจารณา
๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ	๑.
๒. นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นกรรมการ	๒. นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (กรรมการโดยตำแหน่ง)
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับคณบดีหรือระดับหัวหน้าหน่วยงานหรือระดับหัวหน้าส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะขึ้นไป จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	๓. เสนอรายชื่อเพื่อพิจารณา ๒ รายชื่อ ดังนี้ ลำดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ ลำดับที่ ๒ อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์บริหาร คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนงานภายในที่กำลังดำเนินการสรรหาคณบดี จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ	๔. เสนอรายชื่อเพื่อพิจารณา ๒ รายชื่อ ดังนี้ ลำดับที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤษ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

องค์ประกอบตามข้อบังคับฯ	เสนอรายชื่อให้สภาฯ พิจารณา
	ลำดับที่ ๒ รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนพงศ์ รัชชวิเชียร คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
๕. ประธานสภาคณาจารย์ เลขานุการ	๕. ประธานสภาคณาจารย์ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

ทั้งนี้ หากสภาฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามรายชื่อที่เสนอ ให้กรรมการและเลขานุการกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ทบทวนบุคคลดังกล่าวข้างต้นต่อไป สำหรับกรรมการในองค์ประกอบที่ ๓ และ ๔ ที่ประชุมเสนอพิจารณา ๒ รายชื่อ หากลำดับที่ ๑ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการได้ ให้ประสานทบทวนลำดับที่ ๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ